



ด้วยวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งวันขึ้นปีใหม่หรือประเพณีสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันสำคัญของคนไทยเพราะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นใหม่ในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญกับการแสดงออกถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ จะมีการเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับไปทำบุญที่วัด สรงน้ำพระ และมีการขนทรายเข้าวัด ซึ่งเรียกว่า “การถวายนานเจดีย์ทราย” ตลอดจนจนเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ บิดา มารดา และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ โดยจะทำการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้น ทำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานและผู้ที่เราให้ความเคารพนับถือ ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรม ที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี

นอกเหนือจากการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ การถวายนานเจดีย์ทราย ปล่อยนกปล่อยปลา สรงน้ำพระเจดีย์ การรวมญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลกันให้มีโอกาสกลับมาพบประสังสรรค์และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือแล้วยังมีกิจกรรมการเล่นสาดน้ำ การประกวดเทพีสงกรานต์ กิจกรรมการประกวดการทำอาหารพื้นเมือง กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีเป็นการผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน และเป็นการสร้างความสนุกสนานสำราญใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เทศบาลตำบลมหาราช ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ และมีความประสงค์ที่จะให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป จึงได้ทำโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ขึ้น ทั้งนี้ได้บูรณาการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวอีกด้วย



ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองการศึกษา เทศบาลตำบลมหาราช

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ



www.maharat.go.th

สถานที่ติดต่อ : กองการศึกษา เทศบาลตำบลมหาราช

หมู่ที่ 6 ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150

โทรศัพท์ : 0-3533-3876

โทรสาร : 0-3538-9036

ประวัติวันสงกรานต์

คำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “ส-กรานต” ซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือย้ายขึ้น โดยมีนัยความหมายว่า การเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือ **วันขึ้นปีใหม่** นั่นเอง โดยเทศกาลสงกรานต์ นั้นเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่และคนไทยสืบทอดกันมาแต่โบราณคู่กับประเพณีตรุษจีนกันเลยทีเดียว จึงได้มีการรวมเรียกกันว่า “ประเพณีตรุษสงกรานต์” ซึ่งแปลว่าการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่



กิจกรรมในวันสงกรานต์

ทำบุญตักบาตร วันมหาสงกรานต์ ประชาชนจะลุกขึ้นมาต้อนเข้าเพื่อที่จะจัดเตรียมอาหาร ไปตักบาตรถวายพระ พอจัดเตรียมอาหารเสร็จก็จะ บรรจงลงภาชนะมีถ้วยโถโอชามที่สวยงาม แล้วเออวางเรียงลงในถาด เพื่อนำไปทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระประจำหมู่บ้านของตน เรื่องการแต่งตัว จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดสวยงาม มิดชิดเหมาะแก่การไปวัดของชาวบ้าน

ก่อบพระเจดีย์ทราย ใน สมัยก่อนที่เรื่องเล่าขานกันว่าทุกคนเมื่อเข้าวัดมาแล้วเวลาเดินออกจากวัดจะมีเม็ดทรายติดเท้าออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเติมเต็มจึงมีการขนทราย เข้าวัดหรือการก่อบพระเจดีย์ทรายนั่นเองแต่ถึงอย่างไรแล้วการก่อบพระเจดีย์ ทรายก็เป็นเพียงกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกันทำ เพราะตอน เย็นๆชาวบ้านก็จะพากันไปที่ทำน้ำแล้วขนทรายกันมาคนละถังเพื่อนำทรายมาก่อ เป็นพระเจดีย์นั้นถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะให้ชาวบ้านมีความสามัคคีกลมเกลียว เพราะเมื่อขนทรายเข้าวัดแล้วทรายก็จะล้นวัดพระสงฆ์ก็จะนำทราย ที่ชาวบ้านขนมานำไปคืนสู่แม่น้ำดังเดิมเพราะไม่รู้จะเก็บไว้ทำอะไรเพราะฉะนั้น แล้วเวลาขนทรายเข้าวัดควรจะขนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นพอ เพราะจะสร้างความ ลำบากให้พระเณรในภายหลัง

สงกรานต์ รดน้ำ และเล่นน้ำ

การรดน้ำพระพุทธรูป มีดอกไม้ ธูปเทียน ไปบูชา แล้วเอาน้ำอบไปประพรมที่องค์พระ ทำเป็นสังเขปพอเป็นพิธีว่าได้แสดงความเคารพบูชาและรดน้ำท่านในวันขึ้นปีใหม่แล้ว เมื่ออัญเชิญพระพุทธรูปมาก็มีการแห่แหนกันอย่างสนุกสนาน รดน้ำพระพุทธรูปแล้วก็มีการรดน้ำพระสงฆ์ โดยมากมักเป็นสมภารเจ้าวัดเป็นการรดน้ำจริงๆ สงกรานต์จริงใจจริงใจใหม่ที่อุบาสกอุบาสิกา นำมาถวาย ท่านก็ขึ้นธรรมมาสน์เทศน์อำนวยการปีใหม่ให้แก่ผู้ไปรดน้ำ นอกจากนี้ยังมีการ รดน้ำญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ เพื่อขอศีลขอพรตามประเพณี

